

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyên
truyền bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bào dân tộc Mông
trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Người Mông trên địa bàn huyện Mèo Vạc chiếm trên 78% dân số toàn huyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc Mông luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc của huyện. Người Mông có truyền thống văn hóa lâu đời, trong đó đặc sắc với trang phục, lễ hội và truyền thống canh tác trên nương đá. Kiến trúc nhà của người Mông với tường rào đá, nhà trình tường đất, mái lợp ngói âm dương...là một trong những nét văn hóa độc đáo của người Mông.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây trên địa bàn huyện, nhiều khu vực người đồng bào Mông sinh sống đã làm nhà không theo kiến trúc nhà truyền thống, ảnh hưởng đến mỹ quan, thậm chí một số nhà còn xây dựng theo kiến trúc của nước ngoài, phá vỡ cảnh quan của cả vùng, một số nhà xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Để tạo điểm nhấn trong thu hút khách du lịch, giữ nét văn hóa truyền thống độc đáo, đặc trưng của dân tộc Mông, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành 03 mẫu nhà ở theo kiến trúc nhà truyền thống dân tộc Mông áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện. Để triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc Mông trên địa bàn huyện, gắn với phát triển du lịch. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn

Chỉ đạo đến các chi bộ trực thuộc và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong xã tuyên truyền sâu rộng, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng nhà ở truyền thống của dân tộc Mông trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống độc đáo đặc trưng của dân tộc Mông, gắn với thu hút khách du lịch. Tổ chức tuyên truyền việc xây dựng nhà đúng theo quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; tổ chức niêm yết tại trụ sở xã, thôn, tổ khu phố 03 mẫu kiến trúc nhà ở truyền thống dân tộc Mông do huyện ban hành để người dân thực hiện.

Chỉ đạo thành lập các tổ khảo sát tình hình tổng thể về xây dựng của dân cư trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chi tiết để vận động, trong đó nắm bắt các hộ dân tộc Mông chuẩn bị làm nhà, tập trung đến vận động làm nhà theo kiến trúc truyền thống. Rà soát, nắm bắt về các tổ đội thi công làm nhà trên địa bàn xã (nếu có) gửi mẫu thiết kế và vận động họ khi thi công các nhà cho các hộ dân có nhu cầu thì tuyên truyền vận động.

Chỉ đạo các thôn tổ chức để nhân dân họp bàn thống nhất, đồng thuận đưa nội dung bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc Mông gắn với xếp tường rào đá vào hương ước, quy ước của thôn, bản. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những thôn, bản, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt việc vận động làm nhà truyền thống, đồng thời có hình thức xử lý đối với các cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm.

Quá trình tuyên truyền, vận động cần tính toán lộ trình cụ thể với từng địa bàn. Trước hết, tập trung tuyên truyền, vận động tại các địa bàn thôn, bản người dân tộc Mông sinh sống ở các khu vực trung tâm xã, trung tâm thôn đông dân cư. Vận động các hộ gia đình cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, người có uy tín, gương mẫu thực hiện trong quá trình tu sửa, nâng cấp, xây dựng nhà ở. Lựa chọn địa bàn làm điển hình, rút kinh nghiệm rồi tiếp tục nhân rộng, vận động rộng rãi trong vùng đồng bào dân tộc Mông sinh sống

Đối với các hộ gia đình là người dân tộc Mông được hỗ trợ kinh phí về nhà ở theo Quyết định 1953-QĐ/TU của Tỉnh ủy và các chương trình do tổ chức, cá nhân, tài trợ thì yêu cầu làm đúng theo mẫu truyền thống.

Tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ tháng, quý năm của Đảng bộ các xã, thị trấn.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự, băng đĩa bằng hình ảnh tuyên truyền về văn hoá đặc trưng cần được bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị; tổ chức tuyên truyền về bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc Mông bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Mông).

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng.

3. Yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Đưa vào chương trình tuyên truyền hằng năm của đơn vị về nội dung vận động đoàn viên hội viên là dân tộc Mông, nếu làm nhà mới hoặc tu sửa làm theo mẫu nhà truyền thống của người Mông.

Chỉ đạo cấp cơ sở nắm bắt tình hình các hộ gia đình đoàn viên, hội viên chuẩn bị tu sửa, nâng cấp, làm mới nhà ở, tổ chức vận động để thực hiện làm theo mẫu và đúng quy định của pháp luật. Tổ chức phát động phong trào “*trương thân, trương ái*” giúp đỡ ngày công lao động trong xây dựng nhà ở tạo sự đoàn kết trong cộng đồng. Tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ tháng, quý năm của đơn vị.

4. Yêu cầu Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đoàn công tác của Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện theo Quyết định số 198-QĐ/TU,
- Thường trực HĐND huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các ban đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Vương Ngọc Hà